

Ngày 27 Tháng 2 Năm 2024

Thân Gửi Các Gia Đình Thuộc Sở giáo Dục Philadelhia,

Tốt nghiệp trung học để sẵn sàng thành công ở trường đại học, nghề nghiệp và cuộc sống là một cột mốc quan trọng đối với con bạn. Bất kể con bạn ở độ tuổi nào, không bao giờ là quá sớm để bắt đầu hỗ trợ con bạn trên bước đường tốt nghiệp.

Khi báo cáo tạm thời cho học kỳ 3 sắp kết thúc, tôi muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc rằng bây giờ là thời điểm tuyệt vời để xem xét tiến độ học tập trước khi phiếu điểm được phát hành vào đầu tháng 4. **Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để xem xét quá trình tốt nghiệp của con bạn, bất kể tuổi tác của chúng!** [Tờ rơi "Những Gì Gia Đình Có Thể Làm" này](#) giải thích những cách thức quan trọng mà bạn có thể hỗ trợ con mình trên con đường tốt nghiệp được thành công.

Cụ thể dành cho phụ huynh học sinh trung học:

1. Sử dụng [Danh Sách Kiểm Tra Tốt Nghiệp](#) này để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng và/hoặc đang đi đúng hướng để đạt được.
2. Xem lại Hướng Dẫn Từng Bước, được tìm thấy ở [đây](#), để biết được tình trạng tốt nghiệp của học sinh, để lấy báo cáo và xem chi tiết học tập của con bạn.
3. Đếm số tín chỉ. Nếu bạn nhận thấy con mình đang đi chệch hướng, hãy lên lịch một cuộc họp với nhà trường để thảo luận kế hoạch.
4. Đảm bảo các khóa học và chương trình học của con bạn phù hợp với một trong các [Lộ Trình Tốt Nghiệp](#). Hãy điều chỉnh khi cần thiết với sự hỗ trợ của giáo viên và giáo viên tư vấn của trường.

Nếu có thắc mắc chung, bạn có thể truy cập sự kiện Graduation Pop-Up để gặp Đại Sứ Tốt Nghiệp (hãy xem lịch trình [tại đây](#)) hoặc bạn có thể liên hệ với Nhóm Lộ Trình Tốt Nghiệp tại gradreq@philasd.org. Thông tin, nguồn lực bổ sung và cơ hội tham gia có đăng trên trang web tốt nghiệp của Sở Giáo Dục – www.philasd.org/graduate.

Chúng tôi là đối tác cho sự thành công của con bạn! Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi để giúp chuẩn bị cho tất cả học sinh tương tượng và nhận ra bất kỳ tương lai nào mà các em mong muốn!

Trân trọng,

Tiến Sĩ Jermaine Dawson
Phó Giám Đốc Dịch Vụ Học Tập
The School District of Philadelphia